

Chuyến hải hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trán Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Trong tập sách nhỏ 'Tội Quên Đợi Dừng', viết năm 1999 để tặng mẹ tôi thân hậu Hải Quân tại Portland, Oregon (Hoa Kỳ),

chúng tôi đã dành chuyến hải hành sau cùng để viết về cuộc di tản của Hải Quân VNCH trong những ngày sau cùng của cuộc chiến. Bài viết, khi đó, dựa trên một số tài liệu sưu tập được (rất hiếm hoi), đã số tập các sách báo Mỹ-Việt và thông tin đi tìm kiếm có Wikipedia, và Internet chưa phát triển như ngày nay..



Bài viết đã đưa ra một số vấn đề mà các nhà nghiên cứu Hải sự (trong Hội đồng Hải sự, tập Hội sự Tuyển tập chỉ phát hành vào năm 2004) cho là chưa thật chính xác, nhất là các đơn vị viết về vai trò của HQ Đợi Tá Đợi Kiên., của Ông Richard Armitage trong việc 'tổ chức di tản'..

Đến nay đã hơn 37 năm, một số tài liệu về cuộc chiến tranh VN đã được giải mật, đáng thời rất nhiều nhân chứng đã sống và đã chứng kiến cuộc di tản viết lại những sự kiện đã xảy ra.. trên nhiều bài hải ký phổ biến trên nhiều tập chí, tập san thời hải ngoại.

Tôi đã bài viết 'Cuộc Hải hành sau cùng' có thích hợp hơn là 'Di tản' (Riêng Tác giả Điệp Mộng Linh, trong tập Hội Quân VNCH ra khơi, đã dùng một tựa đề khác, rất chính xác là 'Chuyến Ra khơi cuối cùng của Hải Quân VNCH'.

Chuyến hành sau cùng của Hội Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Để tránh việc trùng lặp, chúng tôi xin chä 'thu gän' mät sä sä kiän đã viät trong 'Tä Quäc Đäi Đäng'.

Đäi väi Hoa Kä, cuộc chiến tranh Việt Nam đã thäc sä chä mät tä ngày hä ký Hiäp Đänh Paris (28 tháng Giäng 1973) và sä phän VNCH chä còn là vấn đề thäi gian. Nhưng läi häa hän 'riäng' của TT Nixon väi TT Thiäu vä việc sä 'can thiäp' khi BV vi phäm Hiäp Đänh Paris chä là..häa cho có, cho xong việc..

Phä Đä đäc (Täng 3 sao) Chung tän Cäng đäc chuyến tä chäc vä Tä länh Biät Khu Thä Đä vä làm Tä länh Häi Quân, nhäm chäc ngày 24 tháng 3 năm 1975, Täng Cäng đäc xem là ngäi 'tín cän' của TT Thiäu, và có thä TT Thiäu đã nghĩ đän việc phäi di tän Chính phủ vä Miền Tây ? (Tâm tä TT Thiäu-Nguyễn Tiän Häng trang 125).

Ngày 29 tháng 3, VNCH rút bä Đà Nẵng : Vùng 1 tan rã và sau đó là nhäng cuộc lui binh liên tục..

Tình trạng Việt Nam Cộng Hòa vào nhäng ngày cuối tháng Tä năm 1975 ä vào giai đän tät väng..

- Ngày 21 tháng 4 : Tuyển phòng thủ Xuân Lộc tan rã

Ngày 23 tháng 4, năm 1975 TT Thiäu tä chäc và sau đó räi VN ngày 25 tháng 4 cùng väi cäu Thä täng Trần Thiän Khiäm đi Đäi Bäc bäng chiếc phi cä C-118 (phi cä riäng của Đäi sä Martin).

Täng Thäng känhäm Trần Văn Häng, chä đäc 2 ngày đã phäi nhäng chäc vä TT cho Ông Đäng Văn Minh (28 tháng 4 năm 1975)..Đäi täng Cao Văn Viên TTM Träng QL VNCH tänhäm và ra Häm đäi Mät 27 tháng 4. Trung Täng Đäng Văn Khuyän, Täng Tham mäu Phó, xä lý thäng vä TTM träng di tän vào 29/4..

Chuyến hành quân cuối cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Chiều 28 tháng 4 Ông Đỗ Văn Minh nhận lệnh Tổng thống VNCH..

Sáng 29 tháng 4, Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu được báo viên yểm trợ của Hoa Kỳ ..rút khỏi VNCH..Kể hoạch di tản hay đúng hơn ..tháo chốt 'Frequent Wind' của HK bằng trực thăng bắt đầu.

12 giờ trưa ngày 29 tháng 4: Bộ TTM QL VNCH hoàn toàn tan rã và không còn ai có thẩm quyền quy định (Phạm Bá Hoa- Đồi dòng ghi nhớ , trang 270)

3 giờ chiều 29/4, Tổng thống Vĩnh Lộc vào nhận lệnh TTM trưởng .. nhưng chốt còn..ai.Tổng thống Vĩnh Lộc phong cho bất kỳ sĩ quan nào còn lại nhận chốt về căn cứ ..

Ngày 24 tháng 4 năm 1975, theo yêu cầu của Phó tá Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Erich von Marbod, Richard Armitage đã đáp chuyến bay cuối cùng của PanAm đến Sài Gòn với nhiệm vụ 'tìm kiếm' là tìm cách đưa ra khỏi VN các chiến cơ 'càng nhiều càng tốt'. Von Marbod lo phần Không Quân, và Armitage lo phần Hải Quân. (Armitage vốn là một sĩ quan hải quân HK, đã từng phục vụ tại VN 4 nhiệm kỳ liên tiếp, có nhiệm vụ liên lạc một thời gian với các sĩ quan hải quân VNCH cao cấp. Tuy chỉ đóng vai trò sĩ quan liên lạc giữa HQ Mỹ và HQ VN, nhưng trên thực tế, Ông là một cố vấn chính quan trọng tại Bộ Quốc Phòng Mỹ)

Armitage đã tìm gặp HQ Đới Tá Đới Kiêm (Tham mưu Phó Hành Quân có trách nhiệm điểu hành và theo dõi các hoạt động của các chiến hạm từng ngày tùy theo kế hoạch hành quân) để hoạch định một kế hoạch di tản tổng quát..Armitage cũng bàn một số công việc với Phó Đô đốc Cảng (Counterpart-Đới Kiêm trang 198)

Công việc chốt chốt 'di tản' của phần phi cơ 'bí mật' tại đây, tránh mọi sự ồn ào lo ngại rớt dĩa xẩy ra. Để sẵn sàng 'ngủ', các cuộc họp phòng của HQ được thu hẹp để các chiến hạm tùy duyên có thể được tiếp trung nhanh hơn. Các nhu cầu tu bổ đêi kế được tạm ngưng để tập trung tu sửa cho các chiến hạm có thể ra đi được.

Các Khu vực hạm Trục Khánh Dới HQ 4, Tuần dới hạm Phạm Ngũ Lão HQ 15, Hai Hạm từng

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

hàng m Kä Hòa HQ 09 và Hà Hồi HQ 3, Ba Däng vän hàng m HQ 501, 503 và 504 và Hai Hải vän hàng m Ninh Giang HQ 403, Tiän Giang HQ 405 đang nằm trên tàu đổ tu sä phiä i bä i. Sä phiän chiäc Lam Giang HQ 402 väi mät máy đang hàng..chäa đä c quyät đänh..

Duyät xét sä khäi cho thäy khoäng trên 30 chiän hàng m trong täng sä 45 chiäc cä län cäa HQ VN có thä ra đi đä c..Và sä chiän hàng m này đä c phân bä väa täi bän Sài Gòn, väa täi vùng biän Vũng Tàu và täi vùng biän Phú Quäc..Viäc di tän khó khăn nhät đä c đät ra cho nhäng chiän hàng m đang đäu täi bän Bäch Đäng, ngay trä c Bä Tä länh HQ..

- Diän tiän cuäc Di tän täi Bän Bäch Đäng :

Chiäu 26 tháng 4, HQ Đäi Tá Nguyän Xuân Sän Tä länh Häm đäi bä cách chäc do tin täc chuän bä di tän bä..lä. Ngä i thay thä là HQ Đäi tá Phäm Mänh Khuê.

5 giä chiäu 28 tháng 4 TT Däng văn Minh häp väi Phó Đä đä c Tä länh phó HQ Diäp Quang Thủy (đäi diän Täng Cang) đäng ý đä HQ di tän và gäi theo các Täng Nguyän Xuân Hoàng, Mai Häu Xuân và Đäi tá Nguyän hàng Đäi (con rä Ô. Minh). Länh di tän HQ đä c công bä vào khoäng 2 giä chiäu ngày 29 tháng 4.. Thäy thä đä c cho phép vä nhà säp xäp và näu muän ra đi có thä đem theo gia đình trong khoäng thäi gian 2 tiäng đäng hä..

Täng Cang quyät đänh HQ sä chính thäc ra đi vào lúc 6 giä chiäu ngày 29 tháng 4 và cuäc di tän đä trä sä hoàn tät vào lúc 22 giä ..đêm. Đäi m hän là Côn Sän.

Nhìn xuäng bä sông : 8 chiän hàng m đang nằm chä :

5 chiäc täi cäu tàu A (không theo thä tä): HQ 601, HQ 11, HQ 504, 502, 501..

3 chiäc täi cäu tàu B đäu tä trong ra ngoài : HQ 1 (täi vä tri sä 1 gän sát đäng lä, mät tiän Bä Tä länh HQ, bên cänh là HQ 3 và ngoài cùng là HQ 2.

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tên: Trần Lý

Thị trấn: Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Xa hơn nữa là các tàu C.. Các tàu D và E nằm trong HQ cùng xấp xỉ, cách sân B. T. khoảng 200m.

Tàu E của Hải Quân Công Xấp xỉ có các chuyến hành HQ 400 (đều từ Cầu Lộ B. HQ) và HQ 500

Chuyến hành HQ 402 đều từ tàu D

Ngoài ra còn một số Chuyến hành neo tại Nhà Bè..

Lúc này bên B. ch. Đông đồng nghiệp ng. i.. đang chờ đợi di tản.

* Tàu B :

Tuần đầu tiên của HQ 2 Trần Quang Kh. i là chuyến hành đầu tiên do HQ Tr/Tá Đinh Mạnh Hùng đi đầu khi n.. tách biệt. Trên chuyến hành có Phó Đ. Đ. c Nguyễn Hữu Chí , Phó tá Hành quân Lưu Đông Bình của HQ VNCH. Trên tàu còn có một số thành viên lãnh như Lâm Quang Thi, Lâm Quang Thọ , Nguyễn B. o Tr. , Nguyễn Đ. c Thọ ng, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Đ. c Khánh (KQ) (theo Nguyễn Kim : Di tản về Miền Tây..và Hy vọng ; tuy nhiên trong The Twnty-five Year Century, Thành viên Lâm Quang Thi cho biết Ông và các Thành viên trên Đ. c HQ Trung Tá Văn Trung Quan đã lên HQ 1 ?) . Sau khi tập trung tại Côn Sơn, HQ 2 Đ. c giao nhiệm vụ v. t. m. t. sà lan, những người đã tập hợp thi hành; sau đó trợ giúp HQ 402 và sau cùng kéo HQ 329..và sau đó tập Đ. ng tách riêng.. không còn nhận lãnh từ H. m. đ. i. đ. đi thẳng đến Subic Bay (H. i. s. tuy. n. t. p. trang 53-536)

Khoảng 7 giờ chiều, Tuần đầu tiên của Trần Nhật Du. t HQ 3 do H. m. tr. ng HQ Tr/Tá Nguyễn Kim Trí đi đầu khi n, rời b. . Trên chuyến hành có các Phó Đ. Đ. c Đinh Mạnh Hùng và Hoàng Công Minh. Tàu chờ đợi ng. i ..

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Khu trục hạm HQ 1 Trần Hưng Đạo, tuy được dự trữ sẵn là soái hạm, kéo cả Tốp nh trên kò đài, nhúng chĩa tách biển vì còn chờ Hạm trưởng HQ Trung tá Nguyễn Đình Hùng vắng mặt, do đón gia đình chờ và đi. Trên tàu đã có mặt Đốc Hải quân Lâm Ngọc Tấn (Cố vấn Tốp nh HQ), Phó Đốc Hải quân Nguyễn Thanh Châu..Do dân chúng tràn ngập trên biển nên các Tốp nh Cang và Thuyền..không thể lên tàu.. Cuối cùng Phó Đốc Hải quân Châu ra lệnh..tách biển (khoảng 8 giờ chiều). Trên đường ra biển, HQ 1, do mặt máy bơm hỏng, đã lặn vào biển và mất cả người lái và người sống Lồng Tốp, phải nhả HQ 801 (sau khi nghe tiếng kêu cứu của Đốc Hải quân Tấn) quay lại và giúp kéo ra..Sau đó chỉ huy hạm do HQ Đ tá Phan Phi Phong đi xuống khi đã ra biển đi m hạm Côn Sơn

Cố vấn tàu A :

Tình trạng hạm đội và cảng thuyền đi ra trên biển. Trong khi đó dưới sông, ba chỉ huy hạm còn chờ : Đốc nh vắng hạm Qui Nhơn HQ 504 đứng ngoài cùng trục trục vì Hạm trưởng (HQ Tr/ tá Nguyễn nhân Phú) không chịu ra đi, và cũng không tách rời đi 2 chỉ huy hạm phía trong có thể tách biển..Như vậy tin cá nhân Đốc Hải quân Tá Đốc Kiêm đã giúp giữ quy tắc tình trạng biển tốp kò cò vì c dùng tiền VNCH thu góp của người đi tìm đi mua chuộc các thủy thủ của HQ 504 chịu tháo giầy, dưới tàu để các chỉ huy hạm phía trong có thể ra đi..Hạm trưởng chỉ huy của HQ cũng rời khỏi : Nhiêu Đốc Hải quân Tá nhân Trần Xuân Phong 'tốp phong' thành Tốp nh Hạm đi ra biển cho các tàu..phải đi..Đ Tá Trần Bình Phú (TM Phó Nhân viên), cũng trở thành Tốp nh Hành Quân để bắt các tàu giữ nguyên vị trí chờ lệnh. Đ Tá Nguyễn Văn Tân (Trưởng Khố An Ninh).. Tốp nh HQ sau cùng (do Tốp nh Vĩnh Lộc, Tốp nh Tham Mu trưởng sau cùng của QL VNCH, phong)..cũng xuất hiện để cò..di tản..(?)..(Tình trạng hạm đội rời khỏi Bôn Bôn ch Đốc nh cũng như các sự việc xảy ra được kể lại trong các tác phẩm Counterpart của Đ Tá Đốc Kiêm, Hải Quân VNCH ra khỏi của Điệp M Linh và Bút ký 'Di tản và miền Tây' của Phạm Kim)

Các Tốp nh HQ Cang và Thuyền sau khi không lên được HQ 1 đã lên Tuân duyên hạm Tiên mới HQ 601. HQ 601 do Hạm trưởng HQ Đốc Hải quân Ủy Trần Minh Chánh (Con Đốc Hải quân Văn Chánh, cố vấn Tốp nh HQ) đứng đầu, tuy đã quy tắc để nh sò không đi tản, phải đi cùng gia đình gồm cả Tốp nh Chánh, vắng mặt đi hành chỉ huy hạm và đưa các Tốp nh Cang và Thuyền (trên tàu còn có Đ Tá HQ Nguyễn xuân Sơn, cố vấn Tốp nh Hạm đi) ra Vũng Tàu. Sau khi chuyển đoàn tốp nh HQ lên HQ 3. Hạm trưởng Chánh đã đưa tàu trở lại Bôn Bôn ch Đốc nh (Trần Minh Chánh-Chuyến hành hành cuối cùng của Chi hạm PGM HQ 601- Đốc Hải quân Lữ tống số 51) (Tuân duyên hạm=PGM là loại tàu nhỏ nhất được gọi là..chỉ huy hạm.)

Sau khi HQ 504 chịu tháo dây : Tuân duyên hạm Chi Linh II HQ 11 cũng ra đi vào khoảng 11 giờ đêm, do hạm trưởng HQ Thiệu tá Phạm Đình San đứng đầu, mang theo Đốc Hải quân Tá Đốc Kiêm. Trên đường đi ra biển, Ông đã tạm dừng hạm trưởng vô tuyến của chỉ huy hạm để chờ huy viên di chuyển của đoàn tàu..(Theo Counterpart, chỉ huy hạm neo bên ngoài HQ 11 là

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

chiếc HQ 503, trong khi đó theo' Hải quân VNCH ra khơi' thì là chiếc HQ 504)

Đúng ng v n h m Th N i HQ 502, sau nh ng đi u đình v i th y th c a HQ 501 , c t giây bên ngoài nh ng không ch u ra đi..và sau cùng HQ 502 do HQ Tr tá Nguyễn văn Tánh làm h m tr ng cũng r i b n vào kho ng 1 gi đêm 29, r ng sáng 30 tháng 4. Sau m t s tr c tr c v may móc, tàu đ c s tr giúp c a m t tàu giồng c a Ty Quân C ng đã ra đ c gi a dòng sông đ theo ra c a bi n..Trên đ ng đi, v t đ c Đ Tá Tr nh Quang Xuân (T l nh vùng 3 Sông ngòi) t m t PBR, Phó Đ đ c Nghiêm xuân Phú..Sau cùng v i tình tr ng h ng máy, HQ 502 đ c HQ 17 kéo đi Subic Bay.(Phan L c Ti p -'Giã t Saigon' trên KBC s 19)

Hải Quân Công X ng :

Các chi n h m HQ 400 và HQ 500 r i b n kho ng 2 gi sáng ngày 30 tháng 4.

H i v n h m Lam Giang HQ 402 đang trong giai đ n tu s a, đã đ c m t s sĩ quan và th y th s a ch a g p rút và sau cùng đã tách b n đ c vào lúc 3 gi chi u ngày 30 tháng 4 (sau khi DV Minh đã ra l nh đ u hàng. HQ Trung Úy Cao th Hùng đã đi u khi n chi n h m i ch ra đi, ch theo trên 1000 ng i. 5 gi chi u ngày 30 tháng 4, tàu còn đón đ c HQ Đ tá Lê H u Dông t m t LCM 8 và sau đó Phó Đ đ c Nghiêm văn Phú..Sau cùng sáng 1 tháng 5, HQ 402 cũng ra đ c bi n Vũng Tàu.. Sau khi liên l c đ c v i H m đ i VN và H m đ i Hoa K , nh ng ng i trên HQ 402 đã đ c chuy n sang HQ 2 và HQ 402 đã đ c đánh chìm vào lúc 3 gi chi u ngày 2 tháng 5 ngo i kh i Côn s n (Nh ng bài v HQ 402 : 'H i v n h m Lam Giang HQ 402, m t huy n tho i-Đi p M Linh; ' Chuyến H i hành cuối cùng'-Đ Kim B ng-KBC s 60).

Các T ng Vĩnh L c, Tr n văn Trung đ n B n B ch Đ ng vào sáng 30 tháng 4 và dùng m t LCM c a giang c nh đ tìm đ ng ra bi n. LCM đ c Tu n duyên h m Tây Sa HQ 615 v t vào t i 30/4. Nh ng đ n sáng 1/5 HQ 615 b h t đ u khi còn đang trong h i ph n Vũng Tàu. Sau cùng đ c HQ 17 ch u quay l i c u. HQ 17 v t đ c tr n 300 ng i t HQ 615 và 200 ng i t HQ 470.. Sau đó c 2 chi c 65 và 470 đ u b đánh chìm..

Nhà Bè :

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

- Dòng người hành quân (HQ 800) , do dòng dục nh số dục c dùng làm B&# Ch& huy HQ khi c& n, nên d& c trang b& d& y d& cùng nhân viên c& h& u. Hành tr& ng HQ Trung Tá D& ng H& ng Võ m& i d& c b& nhi& m ngày 26 tháng 4, thay v& ti& n nhi& m vì d& a gia đình lên chi& n h& m tr& c (ngày 25 tháng 4). HQ 800 nh& n l& nh tr& c ti& p t& T& l& nh HQ..và cũng l& ng l& ra đi..

Vùng biển Vũng Tàu :

T& i vùng biển Vũng Tàu, nh& ng chi& n h& m hi& n di& n g& m HQ 5, HQ 802, HQ 16, HQ 7, HQ 12, HQ 505, HQ 400.Các tàu ch& d& u HQ 470, 471 .T& t c& d& u th& neo ngoài kh& i..

Cu& c di t& n t& i Vũng Tàu tuy không g& p nh& ng h& n lo& n nh& t& i B& n B& ch Đ& ng Sài Gòn , vì chi& n h& m d& u ngoài kh& i : dân chúng di t& n ph& i dùng các ghe đánh cá d& ch& y ra tàu..Tuy nhiên số ra đi c& a các chi& n h& m..tùy thu& c vào t& ng H& m tr& ng. T& l& nh Vùng 3 Duyên H& i, Phó Đ& d& c Vũ Đình Đào không có nh& ng quy& t d& nh chính th& c nào v& v& n d& di t& n. Sáng s& m ngày 29 tháng 4, Ông đã cùng b& tham m& u lên chi& n h& m HQ 802.

Ngày 29 tháng 4 , hai Tu& n d& ng h& m Ngô Quy& n HQ 17 và HQ 14 , v& d& n Vũng Tàu, sau khi d& c l& nh b& d& chuy& n tu& n ti& u Tr& ng Sa. Tr& a 29 d& c l& nh t& H& i d& i 3..cho t& do v& n chuy& n..toàn quy& n t& quy& t d& nh, không c& n thông báo.. (m& t hình th& c..r& ngũ ?) HQ 17 do H& m tr& ng HQ Tr& Tá Tr& ng H& u Quỳnh đành quay d& u v& h& ng Côn S& n..T& i đây tàu ti& p nh& n kho& ng 3000 ng& i t& n n&..m& t số th& y th& xin r& i tàu tr& v& i gia đình.. HQ 17 theo đoàn tàu HQ VNCH di chuy& n đi Phillipines , và trong khi di chuy& n còn tr& l& i vùng biển Vũng Tàu d& ti& p c& u chi& c PGM h& t d& u ch& t máy đang trôi d& t.. Đây là chi& c PGM HQ 615 có ch& trên 300 ng& i trong đó có các T& ng Vĩnh L& c, Tr& n văn Trung..

D& ng v& n h& m Nha Trang HQ 505 (H& m tr& ng HQ Tr Tá Nguy& n văn Nh& ng) th& neo bên ngoài C& a Vũng Tàu..ch& d& i. T& sáng 28, ghe c& a dân ch& y ra r& t nhi& u và xin lên chi& n h& m. Tr& a 29, xe tăng t& i bãi biển Vũng Tàu b& n ra nên HQ 505 lui ra xa h& n..Tr& c thăng KQVN cũng đáp xu& ng. Ngày 29, HQ 505 r& i vùng biển Vũng Tàu theo l& nh' V& n chuy& n t& do'.c& a Vùng 3 Duyên h& i..di chuy& n v& Phú Qu& c. T& i vùng biển này HQ 505 v& t thêm d& c m& t số ng& i.. và quy& t d& nh tr& l& i Côn s& n sau khi đã dàn x& p chuy& n nh& ng ng& i mu& n tr& v& qua các tàu thuy& n đánh cá. HQ 505 v& d& n Côn S& n tr& a ngày 2 tháng 5, lúc này đoàn tàu HQ VNCH đã đi v& h& ng Philippines. Sau cùng HQ 505 đã liên l& c d& c v& i m& t chi& n h& m c& a HQ Hoa K& và d& c h& t& ng đi Subic Bay (Nguy& n Nh& t C& ng- 'Tháng T& , C& m& t d& i ng& i tr& c' Bi& n Kh& i S& tháng 4/2009). HQ 505 di chuy& n v& Phú Qu& c d& đón Tr/Tá H& u Ch& huy tr& ng căn c& An Th& i đang b& k& t l& i trên đ& o. HQ 505 đã đón d& c nhóm này ch& y ra biển b& ng m& t LCM 8, lúc

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

5 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 5, miền công cộng phía nam thêm những người cùng chèo theo Tr/tá Hải quân. Hải quân HQ 505 đã đi Pháp nên không muốn vượt thêm người...tuy nhiên sau đó quyết định đi Phi và những thuyền, đoàn viên muốn vượt đã dùng chiếc LCM8 đi vào biển...(Lê Văn Mạnh -Cuộc trùng phùng kỳ diệu'. Tác giả ghi nhận số hiệu của chiếc hải quân đã vượt LCM8..504 thay vì 505 , chiếc 504 ở Sài Gòn không đi nữa).

Tên Căn của Hải Quân Cát L (những trú đóng của Bộ Tư lệnh HQ Vùng 3 Duyên hải) : Phó Đệ đốc Hải văn Kế Thọ đã dùng PCF rời căn cứ ra Cửa Xông ngấm Vĩnh Long (HQ 802) neo số ngoài khơi vào đêm 29 tháng 4, cùng đi có Tiểu đoàn Trần Văn Nhật. Trên tàu đã có Tiểu đoàn Nguyễn Duy Hình và còn thêm 2 Tiểu đoàn Hoàng Xuân Lãm, Phan hòa Hiệp để Tiểu đoàn Nguyễn Văn Toàn...gửi theo (Hải văn Kế Thọ trong Can trường trong chiến bại) . Tư lệnh vùng 3 Duyên hải cũng đi trên chiếc hải quân này. HQ 802 rời Vũng Tàu và đi thuyền đến Subic Bay, không đến điểm hẹn Côn Sơn (Giờ thì 25 của Nguyễn linh biên-Nguyễn Hải Chí trong Hải sự Tuy nhiên tập)

Hải văn Hải hát giang HQ 400, neo lúc 3 giờ chiều ngày 24 đi ra xa..Tàu chèo dẩy đến và người. Hải quân xin lệnh vượt đến xuồng biển, những không gửi chiếc nào..cho lệnh ..Tàu đi chuyến đi đến điểm hẹn Côn Sơn..

HQ 7 : Khi có lệnh 'tuyệt do vượt chuyến' Hải quân quyết định ra đi, những người phải chèo đến cửa mà tất số nhân viên nên dùng phương tiện trao hết tiền trong quần áo của chiếc hải quân đến thuyền thì tàu nhàn (wizard) cho những người muốn vượt vào biển ..

Vùng biển Phú Quốc :

Tình hình Phú Quốc bắt đầu suy sụp khi có tin nhân viên Đài Việt Nam được đưa ra đảo bỏ phi công . Phú Quốc đã phải tiếp nhận gần 40 ngàn dân tị nạn từ Miền Trung..

Chiều tối (19 giờ 31) Chiếc hải quân Dubuque của HQ HK đến vùng biển Phú Quốc, để nhận mặt nhiệm vụ đổ bộ : yểm trợ , tiếp tế xăng dầu cho các trực thăng của KQ VNCH còn bay sang Thái Lan, dùng thuyền dùng làm Đài Không lưu hàng đến cho các phi công VNCH đi tị nạn sang Thái..

Ngày 29 tháng 4 , nhân viên Đài Miền VN được đưa ra Thuyền thuyển American Challenger đưa

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

ngoài khơi. Trong vùng biển Phú Quốc còn có các thuyền thuy và tàu vận tải của Mỹ khác như Greenville Victory, Sergeant Miller, Pioneer Contender. Trên đảo đã trở thành rời lo ngại hơn.. Và sau đó trưa 30/4 khi TT Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì Hải Quân Vùng 4 Duyên hải cũng tan hàng và tìm đường thoát thân, chủ nhiệm ngụy thân tín với HQ Đới Tá Nguyễn Văn Thiệu, Tội phạm. Mọi cố gắng tìm đường đi tìm.. mang theo công cụ hành lý 'công cụ' . Đa số nhân viên HQ..chạy thoát bằng ghe đánh cá, tìm đường sang Thái Lan (Nguyễn Tấn Hải-Trong công sự còn) (Nguyễn Tấn Hải còn cho biệt đội Tội phạm Đới Mưu và gia đình cũng tìm kiếm tìm kiếm Thái, nhưng không cho biệt đội Thái bằng phương tiện nào?)

Trong những ngày cuối cùng của VNCH, lực lượng Hải Quân tại Phú Quốc gồm 4 chi đội như sau :

Trụ Chi đội như m Nguyễn Ngọc Long HQ 230 Hải m trưởng HQ Th tá Nguyễn Nguyên

Giang pháo hải m Tội phạm sét HQ 331 (Th tá Phan Tấn Triệu)

Giang pháo hải m Lôi công HQ 330 (Th tá Nguyễn Văn Anh)

Tuần duyên hải m Minh Hoa HQ 602 (Đới Ủy Ngô Minh Dương).

Bộ Tội phạm Vùng 4 Duyên Hải có 2 công ty như sau : HQ 330 đứng tại công ty phía Nam và HQ 230, công ty phía Bắc.. Các chi đội như m rời bỏ ngay khi..HQ tan hàng. Đới Tá Thiệu và gia đình lên HQ 230..

Sau khi tách biệt HQ 330 chạy vòng quanh phía Nam Phú Quốc để vận chuyển hàng ngoài khơi Hòn Khoai. HQ 331 bị cháy công 2 máy, trên tàu có kho chứa 200 ngụy, nên để HQ 330 kéo theo. Sau khi mất liên lạc với nhóm tàu di trú đến Côn Sơn, đoàn tàu 4 chiếc do HQ 330 đứng đầu kéo theo 331, tiếp đó là HQ 230 và sau cùng HQ 602 quy tụ đến đi Singapore..

Đoàn tàu thuyền neo tại Singapore xin tị nạn, tại đây HQ 330 tiếp nhận thêm một số người tị nạn 2 LCM của Quân vận VNCH (rời Tân Cảng Sài Gòn ngày 30 tháng 4) cũng vận chuyển đến đây. Tội phạm phó Vùng 4 DH cũng tìm HQ 230 chuyển sang HQ 330.

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Sau 5 ngày chờ đợi, Singapore tiếp chấp yêu cầu tiếp nhận, cung cấp thêm nhiên liệu và yêu cầu đoàn tàu rời Singapore. Đoàn tàu quyết định đi Úc. Trên hành trình đi Úc, thủy thủ của HQ 602 đã rời khỏi, giết hại một trưởng, vượt xác xuồng biển và lái tàu trở về..Khi được tin Úc công nhận MT GPMN, đoàn tàu còn lại 3 chiếc đi về hướng Philippines .. Sau 17 ngày lên đèn..đến được Subic Bay (Nguyễn Hữu Duyệt t-'Vùng 4 Duyên hải, nhúng ngày cuối' Lướt sóng Số 51)

Hôm đợi 21 tại Căn cứ :

Hôm đợi được nhiệm vụ 21 Vùng 4 Sông ngòi được đợt tiếp nhận quy định của Phó Đđ được Đđ ng Cao Thăng. Bộ Tư lệnh đợt tại Bộ chỉ huy Ninh Kiều trong Căn cứ HQ Căn cứ Th.

Trưa 29 tháng 4, Tòa Lãnh sự Mỹ tại Căn cứ Th đã dùng 2 LCM để chuyển nhân viên di tản ra ngoài khơi. 2 LCM bị chặn lại nhúng sau đó qua sự can thiệp trực tiếp của Tư lệnh Terry Mc Namara

Tư lệnh Thăng đã quyết định 2 chiếc LCM này tiếp tục ra đi..(theo Marc Leepson trong 'Escape to the Sea', VietNam Veterans of America Publications thì khi đoàn LCM bị HQ VNCH chặn xét theo lệnh Tư lệnh Nguyễn Khoa Nam, Lãnh sự MacNamara có mặt trên 1 trong 2 LCM đã tiếp chấp không cho HQ lên kiểm soát và yêu cầu giúp Phó Đđ Thăng đưa quyết. (MacNamara đã giúp di tản gia đình Tư lệnh Thăng tiếp nhận ngày trước) 2 LCM này chuyển khoảng 300 người Việt, 16 người Mỹ và 6 người Phi. Các LCM này sau đó cập vào được Thúng thuyền Pioneer Contender..đây là chiếc tàu Mỹ duy nhất có mặt trong vùng..)

6 giờ chiều 29/4 Trại Chỉ huy Đoàn Ngục tại Trại HQ 228 do Hôm trưởng Trại Th Tá Nguyễn Hoàng Be điểu khiển được điểu điểu về Bộ Tư lệnh.

10 giờ đêm : Liên lạc với Bộ Tư lệnh HQ tại Sài Gòn, tin trực tiếp cho biết.. Hải Quân VNCH.. rã ngũ..

11 giờ đêm 29/4 Phó Đđ được Đđ ng Cao Thăng tiếp nhân viên trong phạm vi Bộ Tư lệnh

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Hôm đßi 21 và công bß ..tan hàng, tùy nghi quyßt đßnh ra đi hay hi

0 giß 20 sáng 30 tháng 4..Nhßng ngßi đi tßn cùng gia đình xußng HQ 228..và HQ 228 đi ra bißn.

1 giß 15 phút sáng 30 tháng 4 : Trên đài chß huy cßa HQ 228, qua máy khußch đßi âm tßn cßa máy PRC 46, tßng Nguyßn Khoa Nam phát ra lßnh 'kêu gßi cácTß lßnh Quân, Binh chßng, quân nhân các cßpkhông đß c tß ý rßi nhißm sß..sß bß kßt tßi 'đào ngũ trong thßi chißn..Tßt cß đßu im lßng vô tßng nß..Trên HQ 228 còn có Chußn tßng Chßng Dzßnh Quay, Tham mßu trßng Quân đoàn 4..(Nguyßn Tß Quang'Hßm đßi 21, nhßng ngày cußi cùng. Lßt sóng Sß 51)

HQ 231 :

Trß chißn hßm Nguyßn đßc Bßng HQ 231 do HQ Đßý Nguyßn Văn Phßc đßu khißn, 10 giß đêm ngày 29 tháng 4 có lßnh di chuyßn tß Cßn Thß vß Cßn cß Đßng Tâm. Mß Tho. Khi DV Minh tuyên bß đßu hàng, Hßm trßng quyßt đßnh rßi vùng Mß Tho, ra đi và ra bißn theo đßng Cßa Tißu.. Nhân viên và thßy thß không mußn ra đi đßu đßc đßa vào bß đß tùy nghi đi tßn..

HQ 229 :

Trß chißn hßm Lßu Phú Thß HQ 229 cũng rßi vùng trách nhißm ra đi sau lßnh bùng súng cßa DV Minh, tàu đi ngang Cßn cß Đßng Tâm, hßng đßn mßt sß PCF chßy theo sau và cũng theo Cßa Tißu đß đßn đßn hßn ngoài khßi Côn Sßn.

Tß Côn Sßn đi Philippines :

Các chißn hßm VNCH tßp trung tßi Côn Sßn và hoàn toàn chßa có chßng trßnh..kß tißp cho đßn khi liên lßc vßi Hßm đßi Hoa Kß (ngoßi trß HQ 802..đã lên đßng đi thßng sang Subic Bay).

Chuyến hành hải cuối cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Ngày 2 tháng 5, Hải quân đi HQVNCH gồm 26 chi c, đi du i quy n ch huy c a T ng Cang, chia thành 3 h i đi :

M t do T ng Cang ch huy

M t do T ng Lâm ngu n Tánh (trên HQ 1) ch huy

M t do T ng Hoàng c Minh (trên HQ 3)

Ch y theo đoàn tàu còn có thêm 2 tàu đánh cá t nhân.

H i Quân Hoa K đã thành lập một l c l ng đ c nhi m : Hải quân Destroyer's Squadron 23 do Đ đ c Donald Roane, đi t b ch huy trên Chi n h m Kirk (DE-1097) đ y m tr cho Hải quân VN Các chi c h m trong l c l ng này ngoài USS Kirk (DE-1087), còn có USS Tuscaloosa (LST 1187), USS Cook, USS Deliver (ARS-23), USS Abnaki (ATF-96), USNS Lipan (T-ATF-85). Một số chi n h m khác tuy không thuộc l c l ng đ c nhi m này nh ng cũng góp ph n vào công tác y t và ti p li u cho đoàn tàu VN : USS Mobile (LKA-115), USS Balbour County (LST-1195) USS Vega (AF-59) và USS Denver (LPD-9).

(USS Kirk đã tr c ti p y m tr cho HQ 3, HQ 402 tr c khi b đánh chìm và th ng thuy n Tân Nam Vi t..USS Vega tiếp t cho các tàu YFU-69, HQ 3 , HQ 800, HQ 801..

Chuyến hành hải t Côn S n đi Phi đ trù s kéo dài trong 5 ngày. Ngay trong ngày đ u, các phi c phóng pháo Liên xô đã bay trên đoàn tàu, tuy nhiên không có nh ng hành vi thù ngh ch.

B Qu c phòng HK, tuy đã s p x p tr c đ yêu c u Chinh ph Phi tr giúp trong vi c nh n kho ng 50 ngàn ng i t n n Vi t và Campuchia t m trú và sau đó s đ c chuy n t Phi sang Guam, nh ng l i không xin phép Chinh ph Phi đ đ a m t đoàn chi n h m đ n Subic Bay. T ng Th ng Phi Ferdinand Marcos và Ngo i tr ng Carlos Romulo đ u không mu n 'đ ng ch m' v i Ch đ 'm i' t i Nam VN.

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Trong khi hạm đội VNCH đang tiếp diễn chuyến vận hành ở Phi, Chính Phủ HK đã tìm kiếm các giải pháp: việc di chuyển kho vũ khí trong các văn kiện chuyến giao chiến hạm từ HK sang cho VNCH là 'chỉ quy định của chiến hạm sẽ được giao hoàn lại cho HK khi VNCH không còn dùng chung trong các hoạt động quân sự nữa.. Và theo tình hình này thì đoàn tàu HQ VNCH nay thuộc HK và có quy định Căn cứ Subic Bay.. Tuy nhiên CS Nam VN cũng chính thức lên tiếng đòi chỉ quy định trên các chiến hạm đang di tản.. Trong khi các cuộc thương thuyết ngoại giao đang tiến hành, HQ HK đã nghĩ đến việc đưa đoàn tàu đi Guam, nhưng với số lượng người kho vũ khí 30 ngàn và tình trạng thiếu an toàn về kỹ thuật của một số chiến hạm VNCH, khả năng này khó thực hiện được.

Ngày 7 tháng 5, khi đoàn tàu vận chuyển hành phi, cuộc tranh chấp về chỉ quy định giữa HK và CS Nam VN vẫn chưa được giải quyết. Ngoại trưởng Phi đưa ra sự 'bắt buộc' đoàn chiến hạm nhưng khi Đới sự HK từ Phi bàn đưa số phận của gần 30 ngàn người tị nạn trên các tàu sẽ là một 'gánh nặng' mà Phi chưa bao giờ .. nghĩ tới và cũng chưa sẵn sàng để phó thì Ngoại trưởng Romulo đành chấp nhận giải pháp chuyển các chiến hạm VN thành chiến hạm HK và theo đó chuyển khi vào lãnh thổ Phi, đoàn tàu sẽ phải vứt bỏ đạn dược, xóa bỏ tên và số hiệu của từng chiến hạm, thay thế cờ VNCH bằng cờ HK..

12 giờ trưa 7 tháng 5, những buổi lễ 'hạ cờ' đã được tổ chức trong trang nghiêm và buồn thảm trên từng chiến hạm VNCH. Mọi chiến hạm có số hiệu di chuyển của 2 nhân viên HQ HK đến nhận bàn giao. Cờ Mặt được kéo lên, và các tàu nhận của HQ HK tiến hành việc xóa sổ hiệu.. Các quân nhân HQ VN tiếp thay bộ quần áo.. HQ VNCH không còn nữa.

Và nếu theo công pháp quốc tế: 'chiến hạm là lãnh thổ quốc gia' thì VNCH tị nạn từ cho đến trưa ngày 7 tháng 5 năm 1975.

Vai trò của Richard Armitage và Hoa Kỳ trong cuộc di tản của HQ VNCH

Theo 'Hội sự tuyển tập' (trang 511-515) trong bài 'Phỏng vấn Phó Đô đốc Chung Tấn Cang: Một đời quân ngũ và cuộc lui binh vĩ đại toàn mặt trận' của kiển đã được đưa ra:

'Đoàn tàu VN rời Sài Gòn, đem theo hàng chục ngàn người khiến di tản với hơn 27 ngàn quân

Chuyện hành sự cuối cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

nhân và đứng bìa. Ra đi đúng lúc, không sớm, trễ khi quá muộn. Đó là cuộc lui binh đẹp đẽ, đầy kỷ luật' (trên thực tế, chắc có khoảng trên 10 chiếc nhòm, ra đi từ Sài Gòn, số còn lại từ Vũng Tàu, Phú Quốc... Cuộc di tản cũng gặp những trở ngại vô cùng khủng khiếp trong phần trên..; trong Counterpart trang 208 có kể lại khi Tàng Cang, không lên được HQ 1, đổ trú làm soái hạm, Đ tá Kim phi thay đổi kế hoạch đưa Tàng Cang và gia đình lên HQ 601. Nhưng HQ 601 lại do Hạm trưởng Chánh, con Đ đ c Chấn cũu TL HQ làm hạm trưởng.. lúc đưa Đ úy Chánh về chòi nhòm sau đó chửi sù thuyết phục yêu cầu giúp đưa Tàng Cang ra đi.. Ngoài ra một câu hỏi được nêu là trong khi Tàng Cang đang ở trên Chi hạm trên đường đi tản..co nhữu Đ tá đã lên hạm thông liên lạc vô tuyến từ phong là Tà lại nh HQ ra liên cho các chiếc hạm phi cơ lái hay trở về bìa..nhóm không thấy Tàng Cang, tuy là Tà lại nh chính thức..ban hành liên nào cả ?)

Về kế hoạch di tản, bài viết: 'Khi đợt nhòm đã đến lúc phải tính chuyện đi hay ở, người giúp tôi soạn thảo kế hoạch là ông Chí, ông Sơn, ông Kim, ông Luân và ông Khuê.. (Trong 'Counterpart, trang 195 đến 199, Đ tá Đ Kim đã ghi lại khá nhữu chi tiết về kế hoạch di tản, kể cả buổi họp riêng giữa Ông và Tàng Cang.. Riêng Ông Sơn (Đ tá Tà lại nh Hạm đi, người có 'tên số liên lạc với Hạm đi HK' đã bỏ cách chửi ngày 28/4). Kế hoạch di tản đã được bàn thảo..khá nhữu, rong bí mật giữa Ông Kim và Richard Armitage, kể cả đi m h n ngoài khơi Côn Sơn.)

Vai trò của ông Richard Armitage : Tàng Cang Chấn cho biết : 'Mình đây có người nói là Ông Richard Armitage lo cho đoàn tàu. Sai. Ông ta chỉ là một sĩ quan liên lạc giữa HQ M và đoàn tàu HQ VN không hạm, không kém. Tàng Cang Chấn cho biết thêm : '..Khi đoàn tàu vào hạm phi Phi, Chah phi Phi không cho vào..Chinh tôi đã đến nghênh tiếp lại tàu chiếc cho M..' . Trong 'Hải Quân VN ra khơi' của Điệp M Linh, trang 276-277 có bài phỏng vấn ông Richard Armitage (có tên VN là Trần Văn Phú) về cuộc di tản của HQ VNCH , sau khi xác nhận là ông tháp tùng Phi tá Tàng trưởng Qu c phòng HK Erich von Marbod đến VN để lo di chuyển quân của Nhòm đi đáng chú ý nh : '..kế hoạch giúp HK giúp HQ di tản rất h n h p. HK chỉ chu b m t cách tận quát cho một cuộc di tản với nhân số phỏng đ nh chỉ không có kế hoạch t m . Chấn ng trình giúp HQ VN được phác họa vào giờ phút chót..' 'Lúc đó vì Chinh phi HK chỉ a đổ trú một phần ng kể nào cho HQ VN cần tôi chỉ thông báo với HQ VN là : nhữu tình thế bất bu c, hãy cố gắng đến Côn Sơn, tôi sẽ gặp tất cả ở đó' (ghi chú của người viết: Armitage có cho một số sĩ quan cao cấp HQVN, biết tên số liên lạc với Hạm đi 7 của HK). Armitage cũng cho biết thêm 'Mình quy định liên quan đến Hạm đi VN từ Côn Sơn cho đến Phi đưa do những biến chuyển tình hình lúc đó t o nên chỉ không h có một số chu b nào cả..' . Bài viết 'Frequent Wind ' của USS Kirk (Chi hạm chính đã trợ giúp và hộ tống đoàn tàu VNCH) Association có một số chi tiết về vai trò của Armitage.. Richard Armitage rời Sài Gòn chiều 29/4 bằng trực thăng và đáp xuống chiếc hạm USS Blue Ridge, soái hạm của Hạm đi 7. Tuy không có gi y từ tùy thân, ông vẫn yêu cầu gặp Đô đ c Donald Whitmire, Tà lại nh Hạm đi 7 từ Thái Bình dương, và xin liên lạc với Ngũ giác đài, xác nhận lý do ch để ng th i xin phép trợ giúp HQVN..Sau khi được phép của Ngũ giác đài, Richard Armitage đã được chuyển từ Blue Ridge sang USS Kirk vào nửa đêm ngày 30 rạng 1/5. Tuy chỉ là một nhân viên dân sự, nhưng Armitage vẫn có thẩm quyền để yêu

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

- Trần Quang Kh&#i; HQ 2 (thành BRP Diego Silang PS-9)
- Trần Nh&#t Du&#t HQ 3 (tuy đ&#c chuyển giao cho HQ Phi nh&#ng b&# ph&# th&#i đ&# l&#y các c&# ph&#n thay th&# dùng s&# a ch&# a cho các chi&#n h&#m khác của HQ Phi)
- Trần Bình Tr&#ng HQ 5 (thành BRP Francisco Dagohoy PF-10)
- Trần Qu&#c To&#n HQ 6 (cùng s&# ph&#n nh&# HQ 3)
- Lý th&#ng Ki&#t HQ 16 (thành BRP Andres Bonifacio, PF-7)
- Ngô Quy&#n HQ 17 (thành BRP Gregorio del Pilar PF-8)

5 Hộ t&#ng h&#m (PCE) :

- Đ&#ng Đa II HQ 07(thành BRP Sultan Kudarat PS-22)
- Chi Lăng II HQ 08 (thành BRP Magat Salamat PS-20)
- Chí Linh HQ 11 (thành BRP Datu Tupas PS-18)
- Ng&#c H&#i HQ 12 (thành BRP Miguel Malvar PS-19)
- V&#n Ki&#p HQ 14 (thành BRP Datu Marikudo PS-23)

5 D&#ng v&#n h&#m (LST) :

- Cam Ranh HQ 500 (thành BRP Zamboanga Del Sur LT-86)
- Th&# N&#i HQ 502 (thành BRP Cotabato Del Sur LT-87)
- Nha Trang HQ 505 (thành BRP Agusan Del Sur LT-54)
- M&# Tho HQ 800 (thành BRP Sierra Madre LT-57)
- C&#n Th&# HQ 801 (thành BRP Kalinga Apayao LT-516)

1 C&# X&#ng h&#m (ARL)

- Vĩnh Long HQ 802 (thành BRP Yakal AR-617)

3 Hộ i v&#n h&#m (LSM) :

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Tác Giả: Trần Lý

Thứ Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

- Hát giang HQ 400 (thành BRP Western Samar LP-66)
- Hàn giang HQ 401 (dùng lßy cß phßn)
- Hßng giang HQ 404 (thành BRP Batanes LP-65)

3 Trß chißn hßm (LSSL) :

- Đoàn Ngßc Tßng HQ 228 (thành BRP La Union LF-50)
- Lßu Phú Thß HQ 229 (HQ Phi dùng đß lßy cß phßn thay thß sß dßng cho các chißn hßm khác)
- Nguyßn Đßc Bßng HQ 231 (thành BRP Camarines Sur LF-48)

3 Giang pháo hßm (LSIL) :

- Thiên kích HQ 329
- Lßi công HQ 330
- Tßm sét HQ 331

(Hai chißc 329 và 330 có trong danh sách của HQ Phi, chißc 331 đß cß ghi là..không rõ sß phßn)

2 Hßa vßn hßm (YOG)= sß lan tß hành đß chß dßu :

- HQ 470 và HQ 471

1 Tußn duyên hßm (PGM) :

- Hòn trßc HQ 618 (thành BRP Basilan PG-60)

Chuyến hành sau cùng của Hải Quân VNCH Tháng 4-1975

Trần Lý

Thị trấn Ba, 17 Tháng 4 Năm 2012 20:29

Ghi chú :

Trong danh sách Chi nhòm HQ Phi tiệp nhòm vào tháng 5-1975, có một Chi nhòm của HQ Kmer : Chi c PC Submarine Chaser , số hi u E-312. Sau đó đi thành Negros Oriental PS-26. Không thấy có tài liệu nào viết về chi nhòm này khi chuyển sang Phi ?

Tr chi nhòm Nguyễn Ngọc Long HQ 230 không ghi trong danh sách trên, nhưng được ghi trong Hải số Tuy n t p trang 564 là do HQ Tr tá Nguyễn Nguyên làm nhòm trưởng, không thuộc đoàn tàu đi t n của B Ch huy HQ . Chi nhòm được chuyển thành BRP Sulu LF-49)

Trong danh sách Hải vận nhòm YOG HQ Phi tiệp nhòm có ghi thêm HQ 474

WPB Chi nhòm Hu nh văn Đ c HQ 702 đến đ c Philippines và ph th i t i Subic Bay ngày 19 tháng 5 năm 1975.

'Đ án Hải số' không ghi về các PGM 600, 604 và 605, tuy nhiên 'Hải số tuy n t p' ghi các chi nhòm này có một trong đoàn tàu của B ch huy HQ (?) : Phú Đ (HQ 600), Keo Nguyễn a (HQ 604), và Kim Quy (605) không có tên trong danh sách các chi nhòm HQ Phi tiệp nhòm?

Trần Lý (3/2012)